



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ

๑๐๐๐๑

๑๐๐๐๕

ชื่อ - นามสกุล

นายสุวัตร โกชาวัง

นายยิ่งธนรักษ์ ภูครองนาค

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ส่งมาที่ personnel@oae.go.th และโปรดแจ้งให้ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบด้วย โดยติดต่อมาทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๒๗ หรือ ๐ ๒๙๔๐ ๕๕๕๖-๙ ต่อ ๒๓๘ ,๑๐๙ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

วัน	เวลา	เลขประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔	๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป	๑๐๐๐๑ และ ๑๐๐๐๕	ห้องประชุมพงษ์ศรีหตุลชัย (ชั้น ๒) อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรฉบับนี้ ก็จะไม่สิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จึงขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ไม่ดีขึ้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ผ่านระบบวิดีโอคอล (Video-call) โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบทราบในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร